

NGÀNH HÀN (TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG)

Thời gian đào tạo ngắn, thu nhập cao và cơ hội làm việc ở nước ngoài.

Dù kỷ nguyên số đang phát triển như vũ bão, ngành Hàn ở hầu khắp các nước vẫn có nhu cầu nhân lực rất lớn. Công nhân Hàn có tay nghề chiếm vị trí cao nhất về tỷ lệ có việc làm sau đào tạo là 92% (thống kê của Tổng Cục Dạy nghề). Nhân lực tay nghề cao không chỉ nhận được chế độ đãi ngộ tốt từ các doanh nghiệp nội địa với thu nhập cao và cơ hội thăng tiến trong nghề mà còn được tiếp cận nhiều cơ hội làm việc tại nước ngoài. Với ngành Hàn, việc làm chưa bao giờ là nỗi lo của người học sau khi tốt nghiệp.



Là ngành trọng điểm Quốc tế, ngành Hàn của Trường CĐ Công Thương miền Trung (MITC) được đầu tư và ưu tiên phát triển từ hạ tầng vật chất đến đội ngũ nhà giáo. Năng lực và nhiệt huyết là những phẩm chất có thể gọi là thương hiệu của chúng tôi – những nhà giáo “thợ hàn”. Với 43 năm xây dựng và phát triển của MITC, ngành Hàn khoa Cơ khí tự hào chặng đường 24 năm đồng hành cùng nhà trường với những thành tích đáng nhớ đối với nhiều thế hệ thầy và trò chúng tôi. Các kỳ thi học sinh giỏi nghề cấp Tỉnh chưa bao giờ thiếu vắng vị trí đầu bảng nhiều năm liền của học sinh Hàn của Trường.



Hàng năm, ngành Hàn được đầu tư các thiết bị công nghệ mới bằng nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu Quốc gia. Chất lượng đào tạo nghề Hàn luôn được đảm bảo từ trang thiết bị học hiện đại, phương pháp dạy học tích hợp có sử dụng đồ họa, mô phỏng đến việc sử dụng các phương pháp hàn công nghệ cao. Chương trình đào tạo tiên tiến tiếp cận xu thế và đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi khâu đào tạo. Thuận lợi lớn khi học ngành Hàn tại Trường là thời gian học nghề nhanh, việc học không đòi hỏi tư duy quá nhiều, mà cần chăm chỉ luyện tập, nhanh nhạy trong các thao tác. Học sinh được tiếp cận thực tế ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường với các các chuyến thực tế, thực tập chiếm thời lượng lớn trong chương trình đào tạo tại các doanh nghiệp là đối tác chiến lược uy tín của nhà trường.



Lựa chọn ngành Hàn khoa Cơ khí của Trường CĐ Công Thương miền Trung chính là lựa chọn cơ hội vàng cho bước đường tương lai. Không chỉ là công việc ổn định với mức lương cao mà cơ hội trải nghiệm, làm việc ở các nước có nền Cơ khí phát triển sẽ không là quá xa vời với Công nhân Hàn tay nghệ cao.